

CÔ GIÁO HỒ THỊ KIM LƯƠNG THAM GIA HỘI THI GVG CẤP QUẬN MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 – 2025

Hội thi GVG cấp Quận là một trong những hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là hoạt động chuyên môn được PGD&ĐT Quận Long Biên tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà trường. Hội thi cũng là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên; tạo điều kiện để các giáo viên thể hiện năng lực, phát huy sự sáng tạo; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Để chuẩn bị cho Hội thi GVG cấp Quận năm học 2024 - 2025, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã phối hợp với các tổ nhóm chuyên môn để xây dựng kế hoạch thi GVG cấp trường, lựa chọn những giáo viên xuất sắc đại diện cho tổ nhóm tham gia vòng thi cấp Quận.



Cô giáo Hồ Thị Kim Lương đã hoàn thành xuất sắc tiết dự thi GVG cấp Quận môn Tiếng Anh vào sáng ngày 28/02/2025

Tham gia Hội thi GVG cấp Quận môn tiếng Anh năm học 2024 - 2025, cô giáo Hồ Thị Kim Lương đã lựa chọn tiết dạy *Unit 8: Sports and Games. Period 66: Lesson 5: Skills 1*. Thông qua việc tìm hiểu các từ vựng thuộc chủ đề *career, goal, tournament*, tiết học đã tập trung rèn kỹ năng đọc (*Read about general and specific information about Pelé*) và nói (*Practice speaking about famous*

sportspeople) cho học sinh. Từ đó, khơi dậy cho học sinh tình yêu đối với thể thao, khuyến khích các em tham gia những hoạt động tập thể để thắt chặt tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội. Với cách tổ chức các hoạt động phong phú, tiết học đã diễn ra vô cùng sôi nổi hiệu quả, tạo được bầu không khí học tập tích cực cho các em học sinh.







Tiết dạy của cô giáo Hồ Thị Kim Lương diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng

Sau tiết dạy, các giáo viên dạy môn tiếng Anh của nhà trường đã được lắng nghe những ý kiến đánh giá, nhận xét từ ban giám khảo. Đây thực sự là những ý kiến vô cùng quý giá để các giáo viên của nhà trường dạy học có hiệu quả hơn. Xin chúc mừng cô giáo Hồ Thị Kim Lương đã hoàn thành xuất sắc tiết dạy dự thi của mình!